

งานเลขานุการและการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณและการเงิน  
 การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๙ ขออนุมัติใช้เงินคงคลัง : โครงการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพ  
การจัดการศึกษา

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีนำเสนอโครงการขออนุมัติใช้เงินคงคลังจากเงินรายได้  
โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา อาคารสนามกีฬาากลางและสิ่งปลูกสร้างอื่น เพื่อขับเคลื่อนการผลิตครู การ  
พัฒนาท้องถิ่น และการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยขออนุมัติใช้เงินคงคลัง  
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑,๒๖๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๙

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่า อาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาแม่ฮ่องสอนและ  
ธรรมชาติศึกษา ควรแก้ไขชื่อเป็น “อาคารศูนย์ศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ” เพื่อให้มีความ  
สอดคล้องกับโครงการ Food Bank ในพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

อนึ่ง ประธานขอเชิญ คณะบดีคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และ  
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณะบดีวิทยาลัย  
แม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม เข้าร่วมประชุมในการ  
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (กงส.) และการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อให้ข้อมูลกรณีมีผู้สอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างดังกล่าว

มติที่ประชุม

- เห็นชอบโครงการขออนุมัติใช้เงินคงคลังจากเงินรายได้ โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก  
นักศึกษา อาคารสนามกีฬาากลางและสิ่งปลูกสร้างอื่น เพื่อขับเคลื่อนการผลิตครู  
การพัฒนาท้องถิ่น และการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- มอบอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ปรับแก้โครงการตามข้อสังเกตของที่ประชุม  
แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (กงส.)  
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส

(นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่